

# ทปอ.แจงเสรีภาพวิชาการต้องยึดชาติ ขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยไปพิจารณาตามความเหมาะสม

เชียงใหม่ ● ทปอ.รับคำร้องนักวิชาการ แจงเสรีภาพทางวิชาการต้องมี แต่ต้องคำนึงว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือไม่ โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยไปพิจารณาขอขอบเขต ความเหมาะสม คิดเผยแพร่แยกตั้งกระทรวงอุดมฯ ต้องร่าง พ.ร.บ. ให้ชัด การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับ กับ ม.นอกกำกับ “ประสาท สืบค้า” อธิการบดี ม.เทคโนโลยีสุรนารีได้รับเลือกเป็นประธาน ทปอ. คนใหม่ เริ่ม 1 ม.ค.ปีหน้า

นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 6/2557 ที่ ม.เชียงใหม่ ว่า จากกรณีที่มีคณบดีนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 200 คน ร่วมกับนักธุรกิจและอดีตข้าราชการ ได้ร่วมลงชื่อรวมทั้งหมด 201 คนยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงประธาน ทปอ. เพื่อเรียกร้องให้คุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการที่กำลังถูกคุกคามในรั้วมหาวิทยาลัย และเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยอมรับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องยอมรับการออกคำสั่งของ คสช.ที่ทำให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว และต้องการให้ ทปอ.และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแสดงจุดยืนทางการเมือง ไม่ควรส่งผลไปถึงการใช้มาตรการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการที่แตกต่างหลากหลาย

หลายของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย นั้น ที่ประชุมได้มีการหารือกันแล้วว่า โดยหลักการเสรีภาพทางวิชาการเป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุน แต่จะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การแสดงเสรีภาพทางวิชาการอยู่ภายใต้บริบทใด และมีประโยชน์ต่อประเทศหรือไม่

นายประดิษฐ์กล่าวต่อว่า ตนไม่ยอมให้มหาวิทยาลัยกังวลเรื่องการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพทางวิชาการ แม้ว่าอธิการบดีหลายแห่งจะไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แต่ก็ยังคงเป็นนักวิชาการและไม่ถูกครอบงำโดยรัฐบาลหรือทหาร เป็นการใช้ความรู้ที่มีเข้าไปช่วยงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง ส่วนที่มีกระแสให้ยกเลิกกฎอัยการศึกหรือไม่ นั้น จะคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพทางวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูบริบทภาพรวมและสิ่งที่จะเกิดขึ้น รวมถึงผลที่จะตามมาว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้จะมีการส่งหนังสือตอบรับไปยังคณบดีนักวิชาการดังกล่าว หลังจากนั้นก็เป็นอำนาจของแต่ละมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ นายประดิษฐ์กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ทปอ.ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม เพื่อที่จะดำเนินเรื่องแยกอุดมศึกษาออกเป็นจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และกำลังจะดำเนินเรื่องไปยัง สปช.

และ สนช.ต่อไป ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการเลือกประธาน ทปอ.คนใหม่ คือนายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 1 มกราคม 2558

ด้านนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะคณะร่าง พ.ร.บ. การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวว่า การแก้ไข พ.ร.บ.นั้นจะต้องแก้ไขหลายส่วน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เช่น การตั้งภาควิชา ที่ปัจจุบันเป็นอำนาจของทางมหาวิทยาลัย แต่นิติกรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เขียนให้เป็นอำนาจของ รมว.ศธ. เป็นต้น และเมื่อมีการแยกออกมาเป็นกระทรวงแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ มหาวิทยาลัยในกำกับและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดกระทรวงใหม่ เป็นต้น จะต้องร่าง พ.ร.บ.ให้ชัดเจนในเรื่องของการจัดการต่างๆ และการจัดตั้งกระทรวงใหม่นั้นจะต้องมีการร่าง พ.ร.บ. 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ว่าด้วยเรื่องโครงสร้างกระทรวง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ที่ร่างในรายละเอียด และ พ.ร.บ.การบริหารจัดการบุคคล.